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คลังเล็งพิจารณาดึงบริษัทประกันเอกชนบริหารจัดการการค่ารักษาพยาบาลข้า
ราชการและครอบครัว สิทธิการรักษาพยาบาลต้องเท่าเดิม
และไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท

 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า
กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่ให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล
ทั้งข้าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลมีมากกว่า 4 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขว่า
สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต้องเท่าเดิมไม่ลดลงเด็ดขาด
และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบันที่ประมาณ 60,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 60,000 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
หากบริษัทประกันสามารถรับเงื่อนไขได้ โดยคิดค่าประกันปีละไม่เกินตามที่กำหนดไว้
และสิทธิการรักษาข้าราชการเหมือนเดิม กระทรวงการคลังก็พร้อมให้บริษัทประกันมาบริหาร
แต่หากไม่ได้ตามเงื่อนไขกระทรวงการคลังก็จะบริหารเองตามเดิม
โดยการให้บริษัทประกันเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลของข้าราชการ จะทำให้การเบิกจ่ายมีความโปร่งใสมากขึ้น

“ปัจจุบันยังพบว่ามีข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกต้องอยู่จำนวนมาก
ซึ่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบเอาผิดได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น
โดยบริษัทเอกชนที่สนใจจะเข้ามาบริหารให้งบการรักษาพยาบาล ก็ต้องไม่บานปลายต่ำกว่าปีละ
60,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับที่รัฐบาลบริหารอยู่”

อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกับ บริษัทประกันเอกชน
พบว่าบางรายก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐบาล เพราะเป็นการขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากข้าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลมีมากกว่า 4 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
แต่คงต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งว่าเอกชนจะสามารถทำตามเงื่อนไขกำหนดไว้หรือไม่
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